



ที่ ศธ ๐๔๑๘๕/ว๓๐๙๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓  
ถ.สถิตยนิมานกาล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๑๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการโต้สาระวาทีภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนโลก” ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว๒๐๙๒ ลงวันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายละเอียดและหลักเกณฑ์การแข่งขัน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. ใบสมัคร	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. กำหนดการอบรม	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนาวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ เป็นเจ้าภาพในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการโต้สาระวาทีภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนโลก” ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดให้กับทีมที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกและเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและครูเกี่ยวกับการโต้สาระวาทีที่มีความสนใจ เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้และทักษะก่อนการสมัครเข้ารับการคัดเลือกครั้งต่อไป

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ จัดการอบรมฯ ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยส่งใบสมัครไปที่ [DEBATEUBN3@GMAIL.COM](mailto:DEBATEUBN3@GMAIL.COM) ในระยะเวลาที่กำหนด จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด ที่มีความต้องการพัฒนาและมีความสนใจทราบ ทั้งนี้ เจ้าภาพจัดการอบรมจะรับผิดชอบค่าอาหารและค่าที่พักในการเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ เห็นตลอด)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร.๐๔๕-๒๑๐๕๙๐ โทรสาร ๐๔๕-๔๒๙๒๔๙